

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกระสัง
อำเภอละหานทราย และกิ่งอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตั้งและ
เปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความใน
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖
และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอกระสัง

ตั้งตำบลบ้านปรือ ในท้องที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ให้มีเขตการปกครอง รวม ๗ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลสูงเนิน
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลสูงเนิน
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๓	ตำบลสูงเนิน
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลสูงเนิน
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลสูงเนิน
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลกระสัง
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลกระสัง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลกระสังและตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ทุ่งนา เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลสูงเนินและตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ทุ่งนา เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือกิ่งกลางลำห้วยน้ำชีและหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ทุ่งนา เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลสูงเนินและตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ทุ่งนา เป็นแนวแบ่งเขต
<u>ให้ตำบลกระสัง</u>	(ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ทุ่งนา เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลบ้านปรือและตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ทุ่งนา เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลหนองเต็งและตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ทุ่งนา เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลห้วยราช อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ทุ่งนา เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลสูงเนิน (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบ้านปรือ และตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ทุ่งนา เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโคกขม้น อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือกิ่งกลางลำห้วยลึก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ทุ่งนา เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ทุ่งนา เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอละหานทราย

ตั้งตำบลตาจ ในท้องที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดย

ให้มีเขตการปกครอง รวม ๙ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑ โอนจากหมู่ที่ ๕ ตำบลละหานทราย

หมู่ที่ ๒ โอนจากหมู่ที่ ๑๘ ตำบลละหานทราย

หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลละหานทราย
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๒	ตำบลละหานทราย
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลละหานทราย
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลละหานทราย
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลละหานทราย

และให้มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลถาวร อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ป่าโคกกระหาด เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตประเทศกัมพูชา และตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี โดยถือหลักเขตประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และสันเขaberรทัด เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านกรวด กิ่งอำเภอบ้านกรวด อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่โคกหนองปรือ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ทุ่งชัยไผ่ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลละหานทราย (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลถาวร อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่ป่าโคกกระหาด เป็นแนวแบ่งเขต

- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี โดยถือสันเขาบรรทัด เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่โคกชัยไผ่ เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลปะคำ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือหลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ที่หนองเสม็ด ทางทิศเหนือบ้านหนองหมี่ ตำบลละหานทราย เป็นแนวแบ่งเขต

กิ่งอำเภอบ้านกรวด

ตั้งตำบลโนนเจริญ ในท้องที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดย

ให้มีเขตการปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลบ้านกรวด
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลบ้านกรวด
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลบ้านกรวด
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลบ้านกรวด
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลบ้านกรวด
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลบ้านกรวด
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลบ้านกรวด
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๒๓	ตำบลบ้านกรวด
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลบ้านกรวด

และให้มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลละเว็ญและตำบลบึงกุ อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือกึ่งกลาง ลำห้วยเสว เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลปราสาท กิ่งอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือกึ่งกลางถนนชนบทบ้านกรวด — โคกกระชาย เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลกักไถ อำเภอปราสาท จังหวัด สุรินทร์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยชี เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลบ้านกรวด กิ่งอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยทมอ เป็น แนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลปราสาท ในท้องที่กิ่งอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

โดยให้มีเขตการปกครองรวม ๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลบ้านกรวด
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลบ้านกรวด
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลบ้านกรวด
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลบ้านกรวด
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๒๑	ตำบลบ้านกรวด
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๒๔	ตำบลบ้านกรวด

และมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลโนนเจริญและตำบลบ้านกรวด กิ่งอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือกึ่งกลาง ถนนชนบทสายบ้านกรวด - โคกกระชาย เป็นแนว แบ่งเขต
----------	---

ทิศใต้	ติดต่อกับเขตประเทศกัมพูชา โดยถือหลักเขตประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลบักไถ อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยชี เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลบ้านกรวด กิ่งอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยเมฆา เป็นแนวแบ่งเขต
<u>ให้ตำบลบ้านกรวด</u>	(ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตตำบลบึงกุ อำเภوبرเวียง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยเสว เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตประเทศกัมพูชา โดยถือหลักเขตประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลปราสาทและตำบลโนนเจริญ กิ่งอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยเมฆา และลำห้วยทมอ เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยเสว เป็นแนวแบ่งเขต

เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๓๕

ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ เมษายน ๒๕๐๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๗ เป็นต้นไป จึงขอประกาศมา
เพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๐๗

ถ. สุนทรสารทูล

ปลัดกระทรวงมหาดไทย